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สื่อ ประเด็นข่าว 

 รัฐมนตรีใหม่ 

กรุงเทพธุรกิจ แนวหนา้ 

ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด 
  -เสนอข่าว หลังเว็บไซต์ราชกิจจานเุบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) จ านวน 

35 ราย เริ่มมีความเคล่ือนไหวจากรัฐมนตรีหลายราย ประกาศเดินหน้านโยบาย ขณะหน่วยงานราชการเตรียมรวบรวม
งาน เรง่ด่วน เสนอรัฐมนตรีใหม่ 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าววา่ กล่าวยืนยนัท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายหลายเรื่องที่
ส าคัญเกี่ยวกับการสาธารณสุข เชน่ เรื่องการยกระดับการบริการของ อสม. ต้องดูอัตราการจา้งนักศึกษาแพทย์ ท่ีเม่ือจบ

การศึกษาอยากให้บรรจุเข้าท างานได้ทันที เพราะท่ีผ่านมาพบปัญหาว่าเม่ือเรียนจบแล้วยงัไม่สามารถบรรจุเข้าท างาน

ได ้ อย่างไรก็ดีแนวทางการท างานของพรรคภูมิใจไทย จะมีการตดิตามผลการท างานทุก 3 เดือน ทุกอย่างต้องดีข้ึน ตน
เชื่อม่ันวา่การท างานของภาคการเมือง กับข้าราชการประจ า ในส่วนท่ีตนรับผิดชอบนัน้ จะมีความร่วมมือเพื่อช่วยกัน

ท างานให้ผลลัพธ์ออกมาเปน็บวกแน่นอน 

ไทยรัฐ  มติชน 

ไอเอ็นเอ็น 

 -เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า จะตัง้ใจท างานยึดความซื่อสัตย์สุจริตเปน็ท่ีตั้ง ซึง่ในวันนี้จะหารือ
ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ถึงแนวทางการท างาน ซึ่งส่วนตัวคิดว่า สิ่งท่ีต้องเร่งด าเนินการคือ รณรงค์ให้

ประชาชนหนัมาออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ แต่ท่ีส าคัญคือต้องลดความแออัดของการใช้บริการสาธารณสุขท้ังระบบ 

ขณะเดียวกัน อยากใหป้ระชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ของตัวเอง มีข้อมูลทางสาธารณสุขท่ีสามารถ online 
จากโรงพยาบาลปฐมภูมิไปโรงพยาบาลชั้นตติยภูมิ ซึง่ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง ถือเปน็เรื่องเรง่ด่วนท่ีต้องท า  

แม้ สธ.จะมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยต่างพรรค เชื่อว่า ไม่มีปัญหาในการท างาน เพียงแต่ต้องมาก าหนดวิธีการ

ร่วมกันเท่านั้น ส าหรับงานท่ีสนใจจะรับผิดชอบ เปน็เรื่องเก่ียวกบัสุขภาพ คือกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

และกรมควบคุมโรค  

 เสนอปฏิรูป รพ.สต. 

มติชน   -เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผอ.รพ.สต. เปิดเผยวา่ ขณะนีไ้ด้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย และหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเสนอนโยบายด้านการสาธารณสุข นโยบายปฏิรูปและพัฒนา รพ.

สต. บรรจุในค าแถลงนโยบายรฐับาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข และประกาศแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสขุ และขอให้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์และการ

บ าบัด ให้มีการยุบรวมกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย สนับสนุนให้ รพ.สต.มีก าลังคนขา้ราชการท่ีเพียงพอต่อการ

จัดระบบบริการปฐมภูมิ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จัดให้มีการควบรวมทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการ รพ.สต.ใน

ลักษณะ 1 ต าบล 1 รพ.สต. พร้อมมีนโยบาย 1 ต าบล 1 ทันตาภิบาล และ  1 ต าบล  1 แพทย์แผนไทย" พร้อม
ท้ัง ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ รพ.สต.เป็นหนว่ยบริการตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 2545 และหนว่ย
บริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติทศวรรษพัฒนา รพ.สต. 

สนับสนุนทรัพยากรบริหารด้านก าลังคน วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และงบประมาณ ท่ี

เพียงพอกับการพัฒนา และก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดว้ย 

 กัญชาทางการแพทย์ 

กรุงเทพธุรกิจ แนวหนา้ 

ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด 

  -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายกัญชาว่า จนถึงขณะนี้ยัง

ไม่พบว่า มีหน่วยงานไหนปฏิเสธหรือต่อต้านท่ีจะให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าการผลักดันนโยบาย กัญชาไม่รู้สึกกดดัน 

เพราะเป็นเรื่องท่ีดีต่อประชาชน อีกท้ัง ยังเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า หากใช้ในทาง ท่ีถูกต้อง ถูกวิธีและเป็นประโยชน์

ทางการแพทย์ ตนมองว่าจะส าเร็จ 

ส านักข่าวอิศรา 
เพจ Drama-addict 

   -เสนอข่าว แพทยสภาได้ต้ังอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับการใช้กัญชาทางการแพทย ์ ประกอบด้วยทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง 5 ฝ่าย กรรมการแพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ อย. กรมการแพทย์ กรมการ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากราชวิทยาลัยแพทย์ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง

เก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประชาชน ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึง่  ดังนัน้ในท่ีประชุมกรรมการแพทยสภา 
11 กค.62 แพทยสภามีมติ ให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงเบ้ืองตน้ เก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์สู่สาธารณชน ฉบับท่ี 1 จ านวน 
19 หน้า 

มติชนออนไลน ์   -เสนอข่าว ในวนัท่ี 12 ก.ค.นี้ส านักงาน ป.ป.ส.เตรียมส่งมอบกัญชาของกลางท่ีได้รับการอนุญาตครอบครองจาก อย. 
จ านวน 632 กิโลกรัม ให้กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อน าไปใช้ประโยชนใ์นการศึกษาวิจัย และทางการแพทย์ ท่ี 
ชั้น 1 อาคาร 2 ส านักงาน ป.ป.ส.  

เว็บไซต์คมชัดลึก  -เสนอข่าว สาวทอมช่างตัดผม อยู่ท่ีอ าเภอภูหลวง จ.เลย เป็นมะเร็งเต้านมระยะท่ี 3-4 อยู่ได้ไม่เกิน 2 เดือน 
ท้อแท้จนเกือบฆ่าตัวตาย เพื่อนแนะน าให้น้ ามันกัญชาร่วมเดือน อาการมะเร็งหายเป็นปกติ กลับมาใช้ชีวิต

ตามปกติ   
เดลินวิส ์   -เสนอข่าว แบงคอก แอนติ เอจจิ้ง กรุงเทพ หรือ ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามครบวงจร BAAC ขอเชิญชวนผู้ท่ีรัก

สุขภาพและผู้ท่ีสนใจทั่วไป เข้ารับฟังสัมนาหัวข้อ “กัญชา จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค” โดยนายแพทย์ สมนึก ศิริพาน

ทอง ในวันพุธท่ี 17 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -14.00 น. ณ แบงคอก แอนติ เอจจิ้ง กรุงเทพ สาขาสุทธิ

สาร  งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

 โรงงานผลิตยาลดความอ้วน 

ไทยโพสต์ เดลนิิวส ์ 

มติชน คมชัดลึก

กรุงเทพธุรกิจ ช่อง7 

ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วชัรมงคล ผบก.ภ.จว. นนทบุรี นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงค ์ เลขาธิการ อย.  น าก าลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารเสริม ภายในอาคารพาณชิย์ 3 ชั้น ซอยวัดลาด
ปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี      พบอุปกรณ์หลายรายการ อาทิ เคร่ืองซีลหีบห่อ แคปซูลเปล่า 3 ลัง ผงพริกไทยด า
ป่น ฉลากยา และสว่นผสมต่างๆ น้ าหนักกวา่ 300 กิโลกรัม เพื่อผลิตเปน็ยาลดความอ้วนหรืออาหารเสริมอ่ืนๆ รวม
กว่า 40 รายการ จึงยึดไว้ตรวจสอบ โดยมี น.ส.นิภาพร พวงมาลยั อายุ 39 ปี รับวา่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ครอบครอง
ผลิตวัตถุดิบต่างๆ ท้ังนี ้ การตรวจค้นดรงานดังกล่าว เป็นการขายผล จากการเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยาลดความอ้วนท่ี
มีส่วนผสมของไซบูทรามีนท่ี จ.กาฬสินธุ์ และจ.สมุทรปราการ โดยผู้ส่งวัตถุดิบ ไซบูทรามีน ตน้ตอมาจากโรงงานท่ี จ.

นนทบุรีแห่งนี้ โดยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขจะแจง้ความด าเนนิคดี น.ส.นิภาพรและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับทาง

พนักงานสอบสวน เบ้ืองต้นแจง้ 3 ข้อหา คือ 1.ตัง้โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  2.ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และ3..ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
          ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า โรงงานแห่งนีเ้ปิดกิจการผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรบัไม่เกิน 3 หม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ส าหรับสว่นประกอบท่ีตรวจพบคือสารแต่งกลิ่น 
ผงคอลลาเจน ผงพริกไทยด า น้ าตาล และสารอื่นๆ ท่ีจะต้องน าไปตรวจอย่างละเอียด 
     ด้าน น.ส.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า แหล่งที่ลักลอบการผลิตแต่ละแห่งจะผสมตัวยากันตามใจ 
เพราะไม่ไดเ้รียนรู้มา ความเข้มข้นของตัวยาจึงมีความแรงมากนอ้ยแตกต่างกันไป หากทานติดตอ่กันเกินปริมาณจะท า

ให้เสียชวีิตได ้

เดลินวิส์ คอลัมน์ : 

รอบรั้วทั่วท้องถ่ินไทย 

   -เสนอบทความ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ฝากถึงคนที่เปน็โรคอ้วนท่ีจ าเปน็ต้องใช้ยา ทาง อย.

อนุญาตให้มีการจ่ายยาลดความอ้วนไดเ้ฉพาะ ในสถานพยาบาลเท่านัน้ และต้องสัง่จ่ายโดยแพทย์ เพราะเปน็อันตราย

ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ เท่านัน้ 

 เตือนชานมไข่มุกเสี่ยงเบาหวาน 

คมชัดลึก 

แนวหน้า เดลินวิส ์

กรุงเทพธุรกิจ 

 

  -เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  สุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 

25 ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน น้ าตาล และไขมัน รวมถึง

ทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะก่ัว และสารกันบูดในเม็ดไข่มุก จากผลทดสอบพบน้ าตาลเกินมาตรฐานกว่า 92% หรือ 

23 ยี่ห้อ ขณะที่ผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในเม็ดไข่มุกพบในตัวอย่าง 100% ไม่

เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

    น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า การทดสอบมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจ สังเกตว่าทุกยี่ห้อมีสารกันบูด แต่ไม่มียี่ห้อไหนท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค  ขอให้ผู้ประกอบการระบุในฉลากให้
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ถูกต้อง ตามประกาศอย.ด้วย  ท้ังนี้ อยากฝากข้อเสนอไปถึงผู้ประกอบการให้ปรับลดขนาดปริมาณต่อแก้ว เพื่อควบคุม

ไม่ให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณพลังงานและน้ าตาลต่อแก้วสูงจนเกินไป   อย.ควรเร่งผลักดันให้เกิดฉลากสัญญาณไฟ

จราจร เขียว เหลือง แดง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารให้เป็นมิตรกับผู้บริโภคเพิ่มข้ึน 

     ด้าน ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล รอง ผู้จัดการโครงการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก

แนะว่า ไม่ควรบริโภค น้ าตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) แต่ผลทดสอบชานมไข่มุก ยี่ห้อท่ีมีน้ าตาลน้อยสุด คือ 16 

กรัม (4 ช้อนชา) และมากสุด คือ 74 กรัม (18.5 ช้อนชา) เครื่องดื่มเหล่านี้เป็นเครื่องดื่มท่ีควรงดดื่ม เพราะเป็น

แหล่งอุดมน้ าตาล ซึ่งปริมาณน้ าตาลท่ีสูงหากได้รับในคราวเดียว จะรบกวนระบบการ Metabolite สาเหตุของกลุ่มโรค

เรื้อรังไม่ติดต่อ  ร้านควรลดขนาดแก้วให้เล็กลง เพื่อลดการบริโภค   ท้ังนี้ การลดปริมาณน้ าตาลลง คือ การ ลดต้นทุน 
แต่สิ่งท่ีร้านยังกังวล คือ กลัวรสชาติไม่อร่อย  ส่วนผู้บริโภคควรออกก าลังกาย  เลือกรับประทานในขนาดท่ีเล็กลงหรือ
เลือกบริโภคแบบหวานน้อย  ดูปริมาณแคลอรี ่น้ าตาล ไขมัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม  

 ค่ารักษา รพ.เอกชน 

เดลินวิส ์

 

  -เสนอข่าว กรณีนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นโยบาย "เมดิคัล ทัวริสซึม" ส่งผลให้

ค่ารักษาพยาบาลและยาของ รพ.เอกชน ราคาแพงต่อเนื่อง เกิดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์สมองไหล รพ.บางแห่ง

มุ่งเน้นรักษาต่างชาติมากกว่า คนไทย จึงเสนอให้รัฐเก็บภาษีการรักษาคนต่างชาติ มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสุขภาพคน

ไทย   

     นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคม รพ.เอกชน ชี้แจงว่า ไม่มี รพ.ไหนทอดท้ิงคนไทย แม้แต่รพ.ท่ีคน

ต่างชาติเข้ามารับการรักษาเยอะ ยังพบว่ามีสัดส่วนการดูแลคนไทยมากกว่าด้วยซ้ า  ส่วนปัญหาสมองไหลมีการพูดมา

นานจนเลิกพูดกันแล้ว ปัจจุบันมีเพียงพอ  ส่วนกรณีเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บกันอย่างไร ตนไม่ได้

คัดค้านอะไร แต่คิดให้ดี ถ้าต้นทุนเพิ่ม ค่ารักษาก็แพง แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยท่ีมีการแข่งขันทางการแพทย์ 

ยังมีเวียดนาม มาเลเซีย ดังนั้นหากของไทยแพง ชาวต่างชาติก็ไม่มารักษา 

     ด้านนายเชิญพร เต็งอ านวย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเทศไทยควรแยก

การรักษาพยาบาลออก เป็นการรักษาคนต่างชาติ ซึ่งต้องแยกออกเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในประเทศ และคน

ต่างชาติท่ัวไปท่ีเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยเฉพาะกับคนไทยออกจากกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  การ

เป็นเมดิคัลฮับ ไทยต้องเตรียมความพร้อมท้ังเรื่องบุคลากร การบริหารจัดการ สถานท่ีให้ดี ตอนนี้รพ .ของไทย 

แบ่งเป็นหลายระดับ การรักษาพยาบาลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน 

 

มติชน 
เว็บไซต์มติชน 
 Workpointnews 

ผูจ้ัดการออนไลน์ 

เนชัน่ทีว ี

ร้องเรียนฉีดวัคซีนลูกขาอ่อนแรง 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเด็กรายหนึ่งใน จ .กาญจนบุรี มี

ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ว่า กรมควบคุมโรคได้สั่งการสคร.ท่ี 5 จ.ราชบุรี ซึ่งดูแล

พื้นท่ี จ.กาญจนบุร ีติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สสจ. กาญจนบุรี  ด าเนินการสอบสวน

โรค       ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบ วัคซีนล็อตดังกล่าว และส่งตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ ล่าสุด

อยู่ระหว่างรอผลและข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ  และกล่าวว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายในเดือนเมษายน 

2540 และอยู่ในสถานะปลอดโรคโปลิโอจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่พบรายงานผู้ป่วยอีก แต่จากสถานการณ์ท่ัวโลกท่ียังมี

การรายงานโรคโปลิโอต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเด็กไทยตามช่วงวัยท่ัว

ประเทศได้รับวัคซีนโปลิโอตามก าหนด ส่วนอาการผิดปกติท่ีพบได้หลังจากได้รับวัคซีนโปลิโอนั้น โดยท่ัวไปสามารถพบ

ได้ประมาณ 1 รายต่อผู้รับวัคซีน 2.7 ล้านราย 

 นักท่องเที่ยวติดเช้ือจากอาหารไทย 

มติชน เดลนิิวส ์

เดอะเนชัน่ สวท. 

ช่อง 3,5 

เว็บไซต์มติชน 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

 

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมทางไกลกับ นพ.สสจ. ท่ัวประเทศ ผ่านระบบวิดีโอ โดยก าชับให้เข้มข้น

มาตรการระบบความปลอดภัยด้านอาหาร หลังมีรายงานข่าวชาวต่างชาติ 2 ราย ป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 

จากการรับประทานอาหารในประเทศไทย ขณะนี้เจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรคและ สสจ. ภูเก็ต อยู่ระหว่างลงสอบสวนโรค

ในร้านอาหารตามท่ีข่าวอ้างถึง เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเท่ียวในประเทศไทยปลอดภัย  มีระบบการเฝ้าระวัง

เข้มข้นและต่อเนื่องท้ังอาหารน าเข้า ส่งออก ที่บริโภคภายในประเทศ และร่วมกับ อปท. ดูแลมาตรฐานร้านอาหาร ตาม

มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food Good taste) ในร้านอาหารและสตรีตฟู้ด 
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 เรียกร้องวิชาชีพหมอพื้นบ้าน 

เว็บไซต์สยามรัฐ   -เสนอข่าว พท.กฤตนัน พันธ์ุอุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย และ "ครูกัญชา" เปิดเผยว่า เนือ่งจากสถานการณใ์น

ปัจจุบัน หมอพืน้บ้านถูกริดรอนสิทธิความเป็นหมอ เช่น ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยท่ีบ้านได้ ห้ามเก็บค่ารักษาพยาบาล 

ต้องแจกฟรีเท่านัน้ ต้องเปน็หมอมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี จงึจะมีสิทธิได้ประเมินเพื่อรับรองเปน็หมอพื้นบ้าน ซึง่หมายความ
ว่าถ้าจะเป็นหมอพืน้บ้านได้นัน้ ต้องเสี่ยงเป็นหมอเถ่ือน 10  ปี ซึ่งขัดแย้งกับความเปน็จริง ท่ีจะสามารถกระท าได้ หาก
ปล่อยให้เป็นเชน่นี ้ต่อไป หมอใหม่ก็ไม่เกิด หมอเก่าก็เริ่มทยอยจากไปท่ีละคนสองคน องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านท่ีมี

นับวันก็จะสูญสิน้ไปจากประเทศไทย 
     เครือข่ายหมอพื้นบ้าน จึงต้องการให้ภูมิปญัญาด้านแพทยพ์ื้นบ้านได้คงอยู่ และเปน็แกนหลักส าคัญในการดูแล

สุขภาพในระดับปฐมภูมิต้ังแต่เกิดจนตาย รวมถึงการดูแลประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรงไม่ต้อง

เจ็บปว่ยติดเตียงมากมายอย่างท่ีเป็นอยู่ในปจัจุบัน การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอด สามารถลดภาวะการเป็นโรควัย
ทอง และมะเรง็มดลูก รวมไปถึงโรค NCD ได้อย่างมาก  อีกท้ังภมิูปัญญาในการใช้สมุนไพรริมรั้ว อาหารเปน็ยา ซึ่งการ
ท่ีจะใหเ้กิดการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านแก่ประชาชน และใหเ้ป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 

จ าเป็นต้องใหเ้กิดสภาหมอพื้นบ้านท่ีมีอิสระ ในการดูแล บริหารปกครองตนเอง ไม่ถูกจ ากัดความรู้ภูมิปัญญาจากผู้ท่ีไม่

เข้าใจ จงึไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจรงิจังอย่างในปจัจุบัน จนเกิดปัญหาด้านสุขภาพกับประชาชน หมดตัวกับการรักษา

ด้วยแผนปัจจุบัน และยังไม่สามารถตอบโจทย์สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ให้กับประชาชนได้ 
     เครือข่ายหมอพื้นบ้านจึงได้ร่วมระดมความคิดในการร่าง พ.ร.บ.สภาหมอพื้นบ้าน โดยเปดิเวทีร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการรา่ง พ.ร.บ.วิชาชีพหมอพื้นบ้าน การรวมตัวหมอพื้นบ้านเพื่อจดัต้ังสภาหมอพื้นบ้าน 

เพื่อเกิดความชัดเจน และการจดัต้ังคณะผู้ร่วมร่างท่ีเป็นตวัแทนหมอพื้นบ้าน ภาคละสองคน เพื่อร่วมร่าง พ.ร.บ.

วิชาชีพหมอพืน้บ้าน และจะยื่นเสนอต่อรัฐบาล ตามขั้นตอนท่ีถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

 ภาวะปอดรั่ว 

มติชน 

เว็บไซต์มติชน 

สวท. ส านักข่าวไทย 

ไอเอ็นเอ็น 

 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ภาวะปอดรั่วเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การ

บาดเจ็บท่ีกระท าต่อปอด เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด การส่องกล้องหลอดลมเพื่อตัดชิ้นเนื้อ เป็นต้น หรือเกิดจากโรคหรือ

สภาวะท่ีก่อให้เกิดลมในช่องเยื่อหุ้มปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง ปอดติดเชื้อ มีซีสต์ในปอด การสูบบุหรี่ และอาจ

เกิดข้ึนโดยไม่มีสาเหตุ สัญญาณเตือน หรือภาวะใดๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธ์ุ ยังพบว่าเพศชายมีแนวโน้ม

เกิดภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าเพศหญิง 3-6 เท่า และผู้ท่ีเคยมีภาวะดังกล่าวมาก่อนมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นซ้ า

ได้อีก 

     ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการท่ีแสดงถึงภาวะดังกล่าว ได้แก่ เจ็บ

หน้าอกบริเวณข้างท่ีมีความผิดปกติ หายใจไม่สะดวกหรือแน่นหน้าอก อาการและความรุนแรงมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง

รุนแรงมาก และจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการสะสมของลมท่ีรั่วในช่องเยื่อหุ้ม  กลุ่มอาชีพท่ีควรเฝ้าระวัง 

ได้แก่ นักบิน พลร่ม นักประดาน้ า นักด าน้ า หรือผู้ท่ีต้องด าน้ าลึกหรือขึ้นท่ี เนื่องจากในน้ าลึกและบนท่ีสูงมีแรงดัน

อากาศเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวะนี้ตามมา     ส าหรับการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ การแสดงอาการ และ

ขนาดของลมท่ีรั่ว   ข้อควรระวังส าหรับผู้ป่วยท่ีเคยรักษาตัวจากภาวะดังกล่าว คือ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางอากาศ

ยานและเลี่ยงกิจกรรมด าน้ าอย่างเด็ดขาดเป็นเวลา 1 ปี ห้ามยกของหนักประมาณ 6 สัปดาห์ เพราะความดันเปลี่ยนจะ

ส่งผลต่อปอด และงดสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันอาการก าเริบ 

 รางจืดสมุนไพรต้านพิษยาฆ่าแมลง 

สยามรัฐ 

 

    -เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีการ

น าสมุนไพรรางจืดมาใช้ขับสารพิษจากยาฆ่าแมลง เพียงใช้ใบสด 5-7 ใบ คั้นกับน้ า 1 แก้ว รับประทานก่อนอาหาร 3 

เวลา ต่อเนื่อง 7 วัน โดยโรงพยาบาลในไทยหลายแห่งได้ศึกษาและน ามาใช้จริงกับเกษตรกลุ่มเสี่ยงท่ีใช้สารเคมี ท าให้

พบว่าน ามาใช้ควบคู่กับการป้องกันตัวเองจากสารเคมี เป็นการบรรเทาอาการจากสารพิษได้อีกทางหนึ่ง แต่ท้ังนี้ การ

ป้องกันตัวเองเบ้ืองต้นก่อนสัมผัสสารเคมีทางร่างกายก็ยังต้องท าเป็นล าดับแรก ปัจจุบันรางจืดเป็นยาสมุนไพรในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ มีสรรพคุณถอนพิษเบ่ือเมา  ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 

และผู้ป่วยท่ีต้องใช้ยาอ่ืนอย่างต่อเนื่องเพราะรางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ท าให้ประสิทธิผลของยา

ลดลง 
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กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์  

สวท. 

แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า หลังมี พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.59  กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะ อปท. จัดโครงการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถ่ินภายใต้กลไกระดับอ าเภอ ผ่านอ าเภอการเจริญ

พันธ์ุ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในครั้งนี้   

เป็นการสนับสนุนให้พื้นท่ีมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถ่ิน 

การส่งเสริมและเสริมพลังภาคีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี ท้องถ่ิน และชุมชน มีแนวทางการท างานร่วมกันเกิดการบูรณา

การ การท างาน โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2562 จ านวน 96 แห่ง 
 

เดลินวิส ์

เตือนเดินลุยน้ าระวังโรคฉ่ีหนู 

  -เสนอข่าว นพ.วิวัฒ ค าเพ็ญ  นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนหลายพื้นท่ีมีน้ าท่วมขัง ประชาชนเดินลุยน้ า 

อาจป่วยเป็นโรคฉี่หนู ซึ่งโรคฉี่หนูส่วนใหญ่พบปนอยู่ในปัสสาวะของหนู รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ ขอให้

ประชาชนป้องกันตนเอง ไม่ย้ าน้ าท่วมขัง พื้นท่ีชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า  ควรสวมรองเท้าบู๊ต หรือวัสดุท่ีกันน้ าได้ ป้องกัน

เท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง และรีบล้างท าความสะอาด หมั่นล้างมือด้วยน้ าและสบู่บ่อยๆ ส าหรับเกษตรกร ท่ีต้องสัมผัส

มูลสัตว์ หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ าช าระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการท างาน  

 

เดลินวิส์  

ใช้แผนที่ไฮเทคส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

  -เสนอข่าว นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า การใช้ข้อมูลแผนท่ี GPS เพื่อการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศโดยเชื่อมโยงกันกับแผนท่ีเชิงรหัส (Digital Map) ซึ่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. เป็น

ผู้ด าเนินการรวมท้ังเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลบริการสาธารณสุขส าหรับคนกรุงเทพท่ีมีประมาณ 10 ล้านคน ให้มี

ข้อมูลรายการบ้านท่ีถูกต้องใช้ด าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างดีย่ิงขึ้น 

  ด้าน นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันจะสามารถจัดการข้อมูล

ท่ีมีมากข้ึนให้จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการด้านสุขภาพของประชาชนให้ตรงตามชีวิตประจ าวัน ซึ่ง

ในอนาคตจะได้เห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การให้บริการทางการแพทย์อนามัยและสุขภาพของประชาชนได้มาก

ขึ้น 

 

กรุงเทพธรุกิจ  

คมชัดลึก 

ตรวจเอชไอวี    

    -เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัวการบริการ Xpress มิติ

ใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวี ว่า  สภากาชาดไทยเปิดให้บริการ เอ็กซ์เพรส (Xpress)  เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เนื่องในโอกาสทรงด ารงต าแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 62 ปี วันท่ี 13 ก.ค.2562 บริการแจกเพร็พฟรี 

ส าหรับผู้ท่ีรับครั้งแรก 500 ราย ระหว่าง วันท่ี 8-31 ก.ค.2562 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. ท่ีคลินิกนิร

นาม สภากาชาดไทย   โดยผู้ท่ีจะรับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท่ีจะมี

เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ในปลายปี 2562   โดยผู้รับบริการสามารถ

เลือกใช้บริการแบบปกติหรือบริการ Xpress ได้ตามความต้องการ 

 

มติชน คอลัมน์  

 ชีพจรท่ัวไทย 

จัดระบบยาสมุนไพร    
   -เสนอข่าว รุ่งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร นพ.สสจ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 

จังหวัด วิทยาลัยแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระบุรี และส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามความ

ร่วมมือด้านการบริหารจัดการระบบยาสมุนไพร  จ.สระบุรี   ณ  รพ.สระบุรี 

 

ข่าวสด 

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 

  -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. ประธานแถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560   ปัจจุบันพระสงฆ์จ านวนไม่น้อยอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตวายเรื้อรัง และโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุมาจากการฉันอาหารไม่ถูกหลัก

โภชนาการ กทม. จึงร่วมกับ สปสช. และกรมอนามัย จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพของพระภิกษุ 
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รวมถึงดูแลพระสงฆ์ด้วยกัน ส าหรับปี 2563 จะสนับสนุนให้วัดในกรุงเทพฯ พัฒนาเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การ

ดูแลส านักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

 

สยามรัฐ 

โรคไข้เลือดออก 

   -เสนอข่าว นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร ติดตามการเกิดระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2562 ในพื้นท่ีจังหวัด

มุกดาหาร ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC) ในระดับต าบล ระดับ

อ าเภอ และระดับจังหวัด ตามมาตรการท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง28วัน หรือจนกว่าโรคสงบ  ท้ังมอบหมายให้ นพ.สสจ.

มุกดาหาร ในการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคความรุนแรงและการสร้างความตระหนักรวมถึงความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

แก่ประชาชน โดยด าเนินการจัดท าแผนร่วมกับผู้น าชุมชน หน่วยงานระดับต าบล อ าเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์ท าความ

สะอาดสิ่งแวดล้อมท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ

ยุงลาย   โดยในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดมุกดาหาร มีการระบาดเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัด

อุบลราชธานี แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต 

 


